



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

23 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 23 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,052 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,148,090 ราย เสียชีวิต 129 ราย เสียชีวิตสะสม 27,649 ราย รักษาหายเพิ่ม 22,361 ราย รักษาหายสะสม 3,923,099 ราย ยังรักษาอยู่ 188,342,780 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 508,404,105 (+656,588) ราย เสียชีวิต 6,238,724 (+2,366) ราย รักษาหาย 460,815,348 (+817,325) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ สเปน จนท.สาธารณสุข พบติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเพียง 20 วัน หลังหายจากติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา WHO แนะนำการใช้แพกซ์โลวิดของบริษัท Pf แก่คนไข้เสี่ยงสูง **อังกฤษ** พบผู้ป่วยโควิดติดเชื้อนาน 500 กว่าวัน **ฮ่องกง** เผยผลการศึกษาวัคซีน SV 3 เข็ม ช่วยป้องกันป่วยรุนแรงจากโอมิครอนได้ดี **จีน** นักวิจัยพบโปรตีนหนามของสายพันธุ์โอมิครอนหลักหนักรักษาด้วยแอนติบอดี จึงคาดว่าแอนติบอดี ค็อกเทล อาจมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคโควิด 19 ทางคลินิกสูงกว่า **ลาว** บังคับนักเดินทางตรวจโควิด 19 เมื่อมาถึงประเทศ **กัมพูชา** ลดเวลากักตัวนักเดินทางที่ไม่มีวัคซีนให้เหลือ 7 วัน

ประเด็นสำคัญ

1. การผ่อนคลายมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ผจก., ข่าวสด, สยามรัฐ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, js100, workpinttoday, topnews, hfocuse, one31, mcot, thestandard, INN, springnews, nationtv, pptvhd, thaipbs)

- พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรพมว.กลาโหม เผย ศบค. ยกเลิก Test and Go เหลือแค่ตรวจ ATK มีผลตั้งแต่ 1 พ.ค.นี้ รองรับเปิดการท่องเที่ยวให้สะดวกเร็วขึ้น เล็งเพิ่มการท่องเที่ยวแบบ “Two Countries, One Destination” ทั้งนี้ ประเมินหลังสงกรานต์ยังต้องติดตามอีก 1-2 สัปดาห์ พร้อมย้ำหน่วยงานเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนใหม่ 17 พ.ค.นี้ เน้นฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม และวันนี้ ศบค.ชุดใหญ่ ยังไม่มีการหารือเรื่องโควิดเป็น “โรคประจำถิ่น”

- นอกจากนี้ ศบค. เห็นชอบมาตรการเปิดทอม เร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 12-17 ปี เลือกฉีดไฟเซอร์ครึ่งโดสได้ ผลข้างเคียงน้อยกว่า และเร่งฉีดเข็มปกติอายุ 5-11 ปี โดยในเดือน พ.ค. เตรียมวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวม 7 ล้านโดส และเห็นชอบใช้งบฯ ซื้อวัคซีนแอสตรา มาซื้อภูมิคุ้มกัน LAAB ฉีดคนภูมิคุ้มกันต่ำ คาดมี 5 แสนคน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, ข่าวสด, ch7, nationtv, js100, isranews, topnews, sondhitalk, infoquest, springnews, TNN, Chiangmainews,)

- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ และการปรับมาตรการป้องกันโรคแบบบูรณาการ เริ่ม 1 พฤษภาคม ให้เหลือเฉพาะพื้นที่สีเหลืองและสีฟ้า โดยปรับพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จากเดิม 20 จังหวัด เหลือ 0 เพิ่มพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) จากเดิม 47 จังหวัด เป็น 65 จังหวัด ส่วนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) เพิ่มเป็น 12 จังหวัด จากเดิม 10 จังหวัด สำหรับมาตรการป้องกันพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวและพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ให้คงมาตรการป้องกันควบคุมแบบบูรณาการ ปรับมาตรการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน จากไม่เกิน 23.00 น. เป็นไม่เกิน 24.00 น. แต่ยังไม่อนุญาตให้เปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะเต็มรูปแบบ ให้ปรับไปเป็นลักษณะร้านอาหารได้

2. อัตราครองเตียงผู้ป่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, hfocuse, thailandplus, Chiangmainews, newtv, workpinttoday)

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยขณะนี้ทั่วประเทศมีเตียงรักษาผู้ป่วยโควิดประมาณ 1.8 แสนเตียง อัตราครองเตียงประมาณ 35.8% โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ส่วนการติดเชื้อในเด็กเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม ส่วนกลุ่มที่เสียชีวิต และอาการหนักยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง มีโรคเรื้อรัง ติดบ้านติดเตียง ที่รับเชื้อจากคนใกล้ชิด สำหรับการเสียชีวิตในเด็กพบว่ามีมากกว่า 50% เป็นเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี ส่วนใหญ่มีโรคร่วม และเกือบทั้งหมดไม่ได้ฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, infoquest

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

- พญ.วันทนีย์ วัฒนระ รองปลัด กทม. เผยขณะนี้ สำนักงานการแพทย์ กทม. มีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดทั้งหมด 3,498 เตียง มีการครองเตียงรวม 1,715 เตียง คิดเป็น 49.03% ของจำนวนเตียงทั้งหมด

3. คนไทย 10 ล้านคนยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, สยามรัฐ

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยตัวเลขคนไทยที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิดแม้เข็มเดียวมี 9-10 ล้านคน จากประชากรที่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนประมาณ 65 ล้านคน แบ่งเป็น 1. คนที่ไม่ยอมฉีดแม้ไปเคาะถึงประตูบ้าน ขอย่ากลัววัคซีน ตอนนี้มีวัคซีนหลายชนิด การฉีดวัคซีนมีประโยชน์กว่าไม่ฉีด 2. ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวอาการไม่คงที่ ซึ่งมีจำนวนพอสมควร 3. กลุ่มติดเตียงที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ขณะนี้มีวัคซีน COVOVAX ซึ่งเป็นชนิดโปรตีนซับยูนิตโดยให้แพทย์เป็นผู้พิจารณา ส่วนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ฉีดวัคซีนเข็ม 3 แล้วมีประมาณ 39.7 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากบางคนยังไม่ถึงเวลาฉีด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

- นพ.มณูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์ รพ.วิชัยยุทธ แบ่งคนไทยกับวัคซีนโควิดเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 1. กลัวผลข้างเคียงของวัคซีนมากกว่าโรคโควิด 2. กลัวผลข้างเคียงของวัคซีนชนิด mRNA เท่านั้น แต่วัคซีนชนิดอื่นยอมฉีดได้ 3. กลัวเชื้อโควิดและป่วยหนักจากโรคโควิดมากกว่ากลัวผลข้างเคียงของวัคซีน และ 4. กลัวเชื้อไวรัสโควิดและป่วยหนักจากโรคโควิดมาก หลังได้เห็นคำแนะนำจาก สธ. ให้คนกลุ่ม 608 ฉีดเข็มกระตุ้นเข็มที่ 2 ด้วย mRNA วัคซีน จะรีบมาขอฉีดทันที ทั้งนี้ ที่น่าห่วงที่สุดคือกลุ่มไม่ได้ฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว โดยเฉพาะคนสูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ หากติดเชื้อมีโอกาสป่วยหนักและเสียชีวิต

4. แนวโน้มสถานการณ์โควิดหลังสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

- นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษา ศบค. สรุปภาพรวมสถานการณ์โควิดประเทศไทย มีแนวโน้มอยู่ในช่วงขาลง ดีกว่าที่คาดการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่จากการตรวจ RT-PCR อยู่ที่ 21,000 ราย หากรวมกับการตรวจเชื้อด้วยชุด ATK อยู่ที่ 40,000-50,000 ราย ซึ่งน้อยกว่าที่เคยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้หลายเท่า มีผู้ป่วยอยู่ใน รพ. ทั่วประเทศ 190,000 ราย แสดงว่าอาการของคนไข้ไม่ได้หนัก ใช้เตียงผู้ป่วยอาการระดับสีเหลืองและระดับสีแดงรวมกัน 25% ของจำนวนเตียงทั้งหมด ซึ่งถือว่าน้อยมากโดยรวมจึงอยากสรุปว่า คนไข้ติดเชื้อรายใหม่ไม่ได้มากขึ้น และลดลง ขณะนี้ผ่านมาแล้ว 1 สัปดาห์หลังสงกรานต์ จึงคิดว่าแนวโน้มอยู่ในช่วงขาลง ดีกว่าที่เราคาดการณ์ไว้

5. แผนการฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยโพสต์, ผจก., sonhitalk

- โฆษก ศบค. แถลงว่า แผนการให้บริการวัคซีน พ.ศ. 2565 เตรียมไว้ 7 ล้านโดส สำหรับ 1.ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยรับวัคซีน 9 แสนโดส 2.ผู้ที่อายุ 12-17 ปี ที่ไม่เคยรับวัคซีน 1 แสนโดส 3.เด็กอายุ 5-11 ปี เข็มสองและเก็บตกเข็มแรก 2 ล้านโดส และ 4.เข็มกระตุ้นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป 4 ล้านโดส สำหรับ Long Acting Antibody (LAAB) ซึ่งผู้ผลิตคือ AZ ที่เป็นวัคซีนพร้อมใช้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้งบประมาณที่เคยอนุมัติในการจัดซื้อวัคซีน AZ ที่มีจำนวนเพียงพอเพื่อนำมาเตรียม LAAB ให้แก่คนที่ภูมิคุ้มกันต่ำที่คาดว่าจะมีราว 5 แสนราย

6. แพทย์เตือนคนไทยเตรียมรับมือ 3 แรงจากโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ว่า สถานการณ์ระบาดของไทยสูงเป็นอันดับ 8 ของโลกและอันดับ 3 ของเอเชีย แนวทางการรักษาโรคโควิด 19 ของ WHO ล่าสุดมีการแนะนำให้ใช้แพกซ์โลวิดในผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีความเสี่ยงสูงต่อการป่วย และ 3 แรง ที่อาจมาพร้อมกันหากป้องกันไม่ดีพอ คือ 1. แรงจากการระบาดต่อเนื่องจากเดิมทั้งในกลุ่มเสี่ยง 2.แรงจากการติดเชื้อซ้ำในหมู่คนที่เคยติดมาก่อน ทั้งที่ได้หรือไม่ได้วัคซีน แต่ไม่ได้ป้องกันตัว 3.แรงจากสายพันธุ์ย่อยใหม่ๆ ที่อาจเข้ามา

7. นำ ATK ใส่กรอบโซวี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, thaipbs, facebook

- เพจหมอแล็บแพนด้าโพสต์ข้อความ มีประชาชนหลายคนเริ่มนำ ATK ไปใส่กรอบโซวี เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ ไม่ว่าจะผลตรวจจะเป็นลบหรือบวกก็ต้องรีบกำจัดทิ้งไป เพราะถือเป็นขยะติดเชื้อแม้เจอ 1 ซีด อาจเป็นผลลบลปลอม

มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกฯ ขอให้สถานศึกษาทุกสังกัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในเดือน พ.ค. นี้ ให้มีความปลอดภัย ตามมาตรการสาธารณสุขในโรงเรียน 6-7 เน้นจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไลน์ และแบบผสมผสาน พร้อมกำชับ ก.ศึกษาธิการมอบหมายให้เขตพื้นที่การศึกษาติดตาม ดูแล ป้องกันการเกิดปัญหาวิกฤตหลังเปิดภาคเรียน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ</p> <p>- ศบค. รายงานว่า ไทยเตรียมการบริจาคมวัคซีนให้ประเทศอื่นรวม 3 ประเทศ 1.เอธิโอเปีย 1 ล้านโดส 2.อัฟกานิสถาน 5 แสนโดส 3. ยูกันดา 5 แสนโดส อยู่ระหว่างระบุนวันส่งมอบวัคซีนต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผยว่า กรมควบคุมโรคยืนยันเรื่องเตรียมฉีดวัคซีน Pf เข็ม 3 กลุ่มเด็ก 12-17 ปี เดือน พ.ค. 65 เป็นข้อมูลจริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลแพทย์ศิริราชแนะวิธีการรักษาโควิด 19 ด้วยการกินกระเทียม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ยืนยันเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีผลการศึกษาทางการแพทย์</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ ทันโลกทันเหตุการณ์</p> <p>- ศ.เกียรติ นพ.อมร ลีลารักษ์ มี กรรมการแพทยสภา เผยวิธีทำให้โรคโควิด 19 กลายเป็นโรคประจำถิ่นให้ทันในเดือนกรกฎาคมปีนี้ คือ 1. มีการผลิตวัคซีนรุ่นใหม่ในอนาคตที่สร้างภูมิคุ้มกันโอมิครอนโดยตรง 2. มีการใช้ยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพดี เช่น molnupiravir หรือ paxlovid และ 3. มีการใช้การป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเข้มงวดในด้านอนามัยส่วนบุคคล (DMHTT)</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>การประชุมวิชาการกัญชาสัญจร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ประชาชาติ) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ประชาชาติ, กรมประชาสัมพันธ์, thejournalistclub, ch7)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. และคณะผู้บริหาร สธ. เปิดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 11 ที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ โดยมีคลินิกกัญชาทางการแพทย์ให้บริการตามมาตรฐาน ใช้กัญชาขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และผสมผสานกับเมนูอาหารทะเลและอาหารท้องถิ่น ได้ทั้งรสชาติและรายได้เพิ่ม พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “กัญชา กัญชงไทย ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินหน้านโยบายกัญชาทางการแพทย์ และผลที่ได้จากการประชุมวิชาการกัญชาสัญจรในแต่ละเขตสุขภาพว่า ประชาชนเข้าใจต่อกัญชามากขึ้น ที่สำคัญคือมีช่องทางเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ เน้นการอุตสาหกรรม สร้างเสริมสุขภาพมากขึ้น มีการส่งเสริมด้านธุรกิจมากขึ้น สำหรับร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. ... อยู่ในระหว่างขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎร แต่เน้นว่านโยบายกัญชาของ สธ. เพื่อการแพทย์และสุขภาพ ไม่ใช่การเน้นหนักการเป็นหลัก</p>	-
<p>ห้องปฏิบัติการตรวจเครื่องสำอางค์กัญชา กัญชง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านเครื่องสำอางของประเทศ ได้ให้บริการและผ่านการประเมิน ความสามารถห้องปฏิบัติการ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทย์ฯ และได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 เป็นแห่งแรกของประเทศไทย สามารถตรวจคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของ กัญชงและกัญชาในเครื่องสำอาง 6 ประเภท ได้แก่ ครีม โลชั่น เซรั่ม แชมพู ครีมนวดผผ และน้ำมัน ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน ที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข</p>	-
<p>แนะนำผลิตภัณฑ์ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือนช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง เนื่องจากพายุฤดูร้อน ลีลาอยู่ใกล้ฝั่งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าและลูกเห็บหิมะ พร้อมแนะนำสุขภาพป้องกันไข้หวัด กินอาหารครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนให้เพียงพอ</p>	-
<p>อาการแพ้อาหาร-ยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง เตือนภัยการแพ้งู มีอาการแพ้อย่างรุนแรง ริมฝีปากบวมจนปากเปี้ยว บวมเป่ง นั้น พบว่าอาหารดังกล่าวเป็นสาเหตุของอาการแพ้ได้บ่อย นอกจากนี้ อาการที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการแพ้สารอื่น ๆ ที่เป็นส่วนผสมในอาหาร</p> <p>- พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า อาการปากบวมเฉื่อยหลังจากรับประทานอาหารหรือยา เป็นอาการที่บ่งบอกถึงอาการแพ้ ซึ่งมักเกิดในช่วงเวลาสั้นๆ ภายใน 1-2 ชั่วโมง หลังจากรับประทาน ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจเกิดเยื่อหูทางเดินหายใจบวม ทำให้มีอาการแน่นหน้าอก หายใจติดขัด ความดันต่ำ และถึงแก่ชีวิตได้ การป้องกันและการรักษาที่ถูกวิธี คือ ควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นปัจจัยกระตุ้น หากไม่แน่ใจควรมาปรึกษาแพทย์</p>	
<p>จับกุมผู้ต้องหาผลิตไส้กรอกไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, nationtv)</p> <p>- ดร.ปคบ. ร่วมกับ อย. ร่วมกันนำกำลังเข้าจับกุม นายสินาฤทธิ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี ผู้ต้องหาผลิตไส้กรอกไม่ได้มาตรฐานส่งออกจนมีเด็กเมียจนมาถูกห้ามส่ง รพ. 16 คน เสียชีวิต 1 ราย หลังเมื่อช่วงเดือน ก.พ. ที่ผ่านมาได้บุกทลายโรงงานตรวจยึดเครื่องมือผลิตมูลค่ากว่า 7 แสนบาท โดยสามารถจับกุมตัวได้ในพื้นที่ ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี ในข้อหา “ร่วมกันผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารปลอม , ร่วมกันผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารโดยแสดงฉลากไม่ถูกต้อง และร่วมกันประกอบกิจการผลิตอาหารโดยสุจริตของสถานที่ผลิตอาหารไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด</p>	-
<p>ฉีดวัคซีนใช้ขวดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus)</p> <p>- สปสช. เชิญชวนประชาชนทุกสิทธิการรักษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคโควิด-19 จำนวน 4.2 ล้านโดส ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า เริ่ม 1 พ.ค.นี้</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้แจงกรณีที่มีคำแนะนำวิธีรักษามะเร็งด้วยตนเอง 3 วิธี ได้แก่ การหายใจเข้าลึก ๆ การทำจิตใจไม่ให้เครียด และการรับประทานอาหารที่เป็นกรด ว่า เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีหลักฐานหรืองานวิจัยที่ยืนยันว่าทั้ง 3 วิธี มีส่วนในการรักษาโรคมะเร็ง ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว</p>	-